

Số: *02*/BC-UBND

Kỳ Thọ, ngày *30* tháng *01* năm 2019

BÁO CÁO

Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn trên địa bàn xã Kỳ Thọ năm 2017 - 2019

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Đào tạo nghề cho lao động nông thôn là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, của các cấp, các ngành và xã hội nhằm nâng cao chất lượng lao động nông thôn, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Nhà nước tăng cường đầu tư để phát triển đào tạo nghề cho lao động nông thôn, có chính sách bảo đảm thực hiện công bằng xã hội về cơ hội học nghề đối với mọi lao động nông thôn, khuyến khích, huy động và tạo điều kiện để toàn xã hội tham gia đào tạo nghề cho lao động nông thôn”; Từng bước “Chuyển mạnh đào tạo nghề cho lao động nông thôn từ đào tạo theo năng lực sẵn có của cơ sở đào tạo sang đào tạo theo nhu cầu học nghề của lao động nông thôn và yêu cầu của thị trường lao động; gắn đào tạo nghề với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, từng vùng, từng ngành, từng địa phương”.

Xã Thọ là một xã đồng bằng cách huyện lỵ khoảng 9 km về phía Nam, có đường Quốc lộ 1A và đường huyện lộ đi qua địa bàn xã, phía Bắc và phía Nam được bao bọc bởi 02 con sông là sông Nhà Lê và sông Vĩnh, phía Đông giáp xã Kỳ Ninh, phía Nam giáp xã Kỳ Hải và Kỳ Thư, phía Bắc giáp xã Kỳ Ninh và Kỳ Khang, phía Tây giáp xã Kỳ Văn, Kỳ Trung thuận lợi cho công việc giao thông đi lại và phát triển sản xuất. Toàn xã có 1.148 hộ với 3639 nhân khẩu, được hình thành 6 thôn. Trong những năm qua Công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn bên cạnh những thuận lợi cũng gặp không ít khó khăn, Song được sự quan tâm giúp đỡ, sự tập trung lãnh đạo của Ban thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ xã đến thôn xóm, nên đã giành được những kết quả tích cực.

1. Công tác tổ chức thực hiện

Năm 2017 - 2018 thực hiện Quyết định số: 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm đến năm 2020”.

Thực hiện Công văn số 17108/BTC-NSNN ngày 19/12/2017 của Bộ Tài chính về việc tạm cấp kinh phí bồi thường thiệt hại, hỗ trợ học phí, kinh phí đào tạo, tìm việc làm, xuất khẩu lao động và hỗ trợ bảo hiểm y tế theo Quyết định số 12/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Thực hiện Kế hoạch số 589/UBND-LĐ ngày 26/6/2017 của UBND huyện Kỳ Anh về việc rà soát tổng hợp nhu cầu học nghề, XKLD, vay vốn và lập dự toán kinh phí cho người dân bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển Theo QĐ số



12/QĐ-TTg ngày 06/01/2017 của Thủ tướng chính phủ; Đề đảm bảo quyền lợi cho người dân, UBND xã đã có thông báo số 27 ngày 27 tháng 7 năm 2017 thông báo cho tất cả các hộ dân có hộ khẩu thường trú tại xã Kỳ Thọ đã được nhận tiền bồi thường, hỗ trợ đối tượng bị thiệt hại do sự cố môi trường biển có nhu cầu học nghề, xuất khẩu lao động, vay vốn đến tại UBND xã Kỳ Thọ để được hướng dẫn làm đơn đăng ký.

Thực hiện Công văn số 77/UBND-LĐ ngày 25/1/2018 của UBND huyện về việc xây dựng kế hoạch dạy nghề cho lao động nông thôn năm 2018. UBND xã đăng ký học nghề cho lao động nông thôn, Thông báo gửi đến Ban cán sự thôn phát trên loa truyền thanh của thôn một các rộng rãi đến tận từng người dân có nhu cầu học nghề trực tiếp đăng ký nghề cần đào tạo.

Năm 2017 Hội nông dân xã tổ chức 5 cuộc tập huấn, năm 2018 tổ chức 8 cuộc tập huấn với nội dung: Tập huấn kỹ thuật chăm sóc phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng vật nuôi vụ Xuân và Hè thu. Các cuộc tập huấn nhằm nâng cao kinh nghiệm kỹ thuật cho các lao động nông thôn áp dụng các biện pháp kỹ thuật trong sản xuất chăn nuôi trồng trọt.

Năm 2017, 2018 thực hiện chủ trương của nhà nước về chính sách giải quyết việc làm - Xuất khẩu lao động cho con em trên địa bàn. Ủy ban nhân dân xã đã phối hợp với Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Tĩnh thuộc sở Lao động thương binh và xã hội tỉnh Hà Tĩnh, tổ chức tuyển lao động tham gia các chương trình làm việc tại các nước: Nhật Bản, Đài Loan, Rumani, Hàn Quốc theo chương trình EPS, Tuyển lao động làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Lập danh sách học viên đăng ký học nghề gửi về UBND xã để tổng hợp gửi PLĐ Huyện mở lớp học theo nhu cầu học viên theo đúng quy định.

2. Kết quả triển khai thực hiện:

2.1 Hoạt động tuyên truyền, tư vấn học nghề và việc làm đối với lao động nông thôn.

- Kết hợp với chương trình Mục tiêu Quốc gia về công tác giảm nghèo tuyên truyền mỗi năm từ 01-02 tin bài về công tác dạy nghề trên hệ thống phát thanh địa phương.

- Tổ chức hội nghị triển khai, phổ biến nội dung, chính sách của Đề án đến các xã, phường và trên các phương tiện thông tin đại chúng. Phổ biến sâu rộng chủ chương, chính sách đào tạo nghề đến từng thôn .

- Phối hợp với trung tâm giới thiệu việc làm Hà Tĩnh, trường đào tạo nghề tổ chức tọa đàm về nhu cầu của người lao động, và thông qua danh sách đăng ký nhu cầu học nghề mỗi năm.

2.2. Hoạt động điều tra khảo sát

Trong quá trình triển khai hoạt động dạy nghề, UBND xã phối hợp với ban cán sự các thôn thực hiện tốt công tác điều tra, khảo sát nhu cầu học nghề của người lao động để làm căn cứ xây dựng chỉ tiêu và tổ chức dạy nghề đúng đối tượng. Mô hình dạy nghề gắn với nhu cầu của thị trường, phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội, đáp ứng nhiệm vụ tái cơ cấu ngành nghề, lĩnh vực, hướng tới mục tiêu giảm nghèo bền vững sẽ được nhân rộng, phát huy...

Theo QĐ 12/QĐ TTg của TTCP và Kế hoạch 106/KH-UBND Tỉnh Hà Tĩnh. UBND xã phối hợp trung tâm dạy nghề trên địa bàn đều tiến hành khảo sát nhu cầu học nghề của người trong độ tuổi trên địa bàn xã để nắm bắt tình hình và tổ chức lớp học nghề trên địa bàn. Năm 2017, UBND phối hợp với các ngành chức năng, tổ chức đoàn thể, ban cán sự các thôn, tổ chức khảo sát nhu cầu học nghề đối với lao động nông thôn trên địa bàn, Tổng số người trong độ tuổi lao động: 726 người; số người có nhu cầu đào tạo nghề: 111 người, xuất khẩu lao động : 10 người, LĐ có nhu cầu vay vốn giải quyết việc làm 83 người.

Tổng số lao động không có việc làm năm 2018 là: 14 do đau ốm, bệnh tật (lao động thất nghiệp) có 16 trường hợp.

Năm 2018 nhu cầu đào tạo là 101 học viên; phối hợp mở 5 lớp đào tạo nghề với nhu cầu học nghề lái xe B1- B2 là: 43 người; nghề chăn nuôi thú y là 34 người; chăn nuôi gia cầm là: 34 người; kỹ thuật chế biến món ăn là: 32 người tổng 143 người; lao động chủ yếu thuộc đối tượng ảnh hưởng sự cố môi trường biển do trường trung cấp nghề Hà Tĩnh đào tạo.

2.3 Kết quả đào tạo nghề:

Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến tận người dân nên việc đăng ký học nghề của nhân dân khá đa dạng, mỗi nghề có trên 30 người đăng ký do đó việc tổ chức được các lớp đào tạo. Từ năm 2017- 2018 có 143 học viên thuộc sự cố môi trường biển học nghề lái xe, chăn nuôi thú y, kỹ thuật chế biến món ăn, chăn nuôi gia cầm hiện đã hoàn thành xong khoá học.

2.4. Công tác kiểm tra phối hợp thực hiện.

Sự phối hợp của các ban ngành đoàn thể đặc biệt là Hội Nông Dân, hội Phụ nữ- Phòng lao động thương binh và xã hội - Trường trung cấp nghề ...nhằm Nâng cao năng lực, phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện của cấp ủy Đảng; hiệu quả, hiệu lực quản lý điều hành của Chính quyền địa phương; phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác tuyên truyền cũng như tổ chức đào tạo, gắn với nhu cầu của người dân.

2.5 Hiệu quả sau đào tạo:

Các học viên sau đào tạo có thể tìm kiếm được công việc làm phù hợp với ngành nghề mình đã đào tạo.

II. TỒN TẠI, HẠN CHẾ KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC TRONG QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

- Lao động nông thôn sau khi học nghề chủ yếu tự tạo việc làm, vận dụng kiến thức đã học vào phát triển kinh tế gia đình

Một số đối tượng sau khi học nghề về vẫn chưa áp dụng kiến thức được học vào cuộc sống, không có vốn phát triển kinh tế, chưa có kế hoạch để phát triển nghề đã học do đó hiệu quả từ công tác dạy nghề vẫn chưa cao.

- Cơ cấu đào tạo nghề hiện nay còn có nhiều bất cập, hiện nay trên địa bàn vẫn chủ yếu đào tạo các nghề trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp hoặc những nghề phục vụ lao động tại chỗ. Các ngành thuộc lĩnh vực công nghiệp - xây dựng, dịch vụ, những nghề phục vụ cho các khu công nghiệp và xuất khẩu lao động vẫn chưa được trú trọng.



III. NHIỆM VỤ GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI

Hiệu quả đào tạo nghề cho lao động nông thôn chưa cao, các ngành nghề chưa thực sự hấp dẫn thu hút được lao động nông thôn. Do đó số lượng đăng ký đào tạo các ngành nghề là rất ít, Mặt khác cơ cấu ngành nghề đào tạo vẫn chưa phù hợp, chưa đáp ứng được nhu cầu nhân lực kỹ thuật trực tiếp trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, một số ngành nghề chưa phát huy tại địa phương

Tiếp tục Phối hợp tuyên truyền, thực hiện, kiểm tra, giám sát giữa các cấp các ban ngành đoàn thể để đưa chế độ chính sách đến với người dân, giúp người dân có định hướng nghề phù hợp với nhu cầu của bản thân để giải quyết việc làm góp phần giảm nghèo bền vững.

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

- Đề nghị Phòng Lao động - TB&XH cơ quan quản lý Nhà nước về công tác dạy nghề tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho UBND xã trong quá trình mở lớp học nghề, và hỗ trợ các đơn vị dạy nghề tham gia đào tạo nghề trên địa bàn xã.

- Chỉ đạo các ban ngành đoàn thể tiếp tục rà soát nhu cầu học nghề, gửi danh sách về Phòng LĐ theo từng quý để PLĐ có kế hoạch cung cấp kinh phí đào tạo theo quy định./.

Nơi nhận

- UBND huyện;
- Ban HĐND huyện;
- Lưu VT-UBND

TM ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



Lê Thanh Bình